



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด หน้าโรงเรียนบ้านโชคเหนือ
(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑ บ้านโชคเหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด หน้าโรงเรียนบ้านโชคเหนือ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๑ บ้านโชคเหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร (รื้อละเอียดอื่นๆ ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือกำหนด) ราคาากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๘๐๐.-บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๙,๙๐๐.- บาท (-สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ และในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอลำดวน (ที่ว่าการอำเภอลำดวน) กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอลำดวน (ที่ว่าการอำเภอลำดวน) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างในราคาชุดละ ๑๐๐.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ เว็บไซต์ www.chokenuea.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๒๓๕๓-๙๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ